

## Bình Dương Năm 2023 - năm đầu tư cho hạ tầng

Cập nhật, 01/01/2023 13:16

Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu năm 2023 là năm ưu tiên đầu tư trọng điểm cho hạ tầng, đô thị, nhất là hệ thống giao thông kết nối vùng. Cùng với đó, tập trung cho cải cách thủ tục hành chính, chính quyền điện tử; thúc đẩy tăng trưởng mới trên nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, phát triển thông minh... lấy con người và doanh nghiệp làm trung tâm.



*Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi.*

*Thưa Bí thư Tỉnh ủy, xin đồng chí cho biết công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 đạt được những mục tiêu nổi bật nào?*

Năm 2022, trong bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tác động chung đến quá trình phát triển của tỉnh nhưng nhờ sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Bình Dương đã thực hiện thắng lợi khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022.

Nổi bật là kinh tế tiếp tục đà phục hồi nhanh sau đại dịch COVID-19, phát triển ổn định và có tốc độ tăng trưởng tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có một số chỉ

tiêu vượt cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,29%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 170 triệu đồng.

Có thể nói, năm 2022 là năm tỉnh tiếp tục thu hút vốn đầu tư có hiệu quả; trong đó về vốn đầu tư trong nước cũng tương đương đến 4 tỷ USD, còn vốn đầu tư nước ngoài vượt hơn 3 tỷ USD; tiếp tục duy trì thặng dư thương mại 10 tỷ USD.

Các công trình trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường, tổ chức đa dạng, phong phú, qua đó đã thúc đẩy ký kết hợp tác kinh tế, văn hóa giữa tỉnh Bình Dương với các đối tác quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều hiệu quả thiết thực.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội; sự nghiệp giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm thực hiện toàn diện và đạt kết quả tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, huy động được nhiều nguồn lực để chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động; chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp dân, giải quyết các đơn thư phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục hướng về cơ sở; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường. Những kết quả đạt được trong năm 2022 là rất quan trọng, có ý nghĩa động viên, khích lệ, cổ vũ rất to lớn để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*Những kết quả đạt được nêu trên rất đáng khích lệ, tạo tiền đề để tỉnh Bình Dương tiếp nối thực hiện các mục tiêu phát triển trong năm mới 2023 như thế nào, thưa đồng chí?*

Năm 2023 là năm bản lề, năm có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chúng tôi kỳ vọng về sự phát triển trong năm 2023 là rất lớn, tuy nhiên dự báo thời gian tới, kinh tế thế giới

nói riêng và tình hình quốc tế nói chung sẽ còn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường tác động đến quá trình phát triển của tỉnh.

Năm 2023, tỉnh ưu tiên tập trung cho đầu tư hạ tầng, đô thị, nhất là hệ thống giao thông trọng điểm kết nối vùng. Cùng với đó, chú trọng đẩy nhanh hơn nữa tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy tăng trưởng mới trên nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ... triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp giữ vững ổn định sản xuất; đồng thời tổ chức tái cơ cấu theo hướng công nghiệp xanh, công nghiệp tuần hoàn, công nghiệp 4.0... Khuyến khích thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khoa học - công nghệ hình thành vùng đổi mới sáng tạo, phát triển phong trào khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế; đầu tư phát triển văn hóa-xã hội tương xứng với phát triển kinh tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng công nhân lao động... Giữ vững tình hình an ninh, trật tự, nhất là an ninh kinh tế; tăng cường trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo qua mạng.

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác tư tưởng chính trị, đề cán bộ, đảng viên vững vàng hơn, bản lĩnh hơn, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự theo thông báo kết luận số 16 của Bộ Chính trị và có các chính sách cụ thể để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát và phòng, chống tham nhũng tiêu cực...

*Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 24 phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ. Vậy Bình Dương tranh thủ thời cơ và chiến lược thực hiện Nghị quyết này để nâng tầm phát triển như thế nào cho những năm tới, thưa đồng chí?*

Hiện nay, tỉnh đang tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quan điểm chung là tỉnh Bình Dương phát triển phải phù hợp

với các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đất nước, bảo đảm thống nhất với quy hoạch vùng và quốc gia; bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Một trong những cơ sở rất quan trọng để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển cho Bình Dương trong những năm tới là Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về “phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Nghị quyết 24 đã xác định mục tiêu, Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; trung tâm khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực. Trong đó, đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; phát triển nhanh hệ thống đô thị thông minh và hiện đại. Cụ thể, xác định Tiểu vùng trung tâm gồm Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam tỉnh Bình Dương và Tây Nam tỉnh Đồng Nai là trung tâm phát triển của toàn vùng.

Quy hoạch lần này của Bình Dương sẽ kế thừa những thành tựu trước đây; tiếp tục khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển và lợi thế so sánh của mình, đặc biệt là phải nắm chắc các cơ hội phát triển nhanh từ Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, để phấn đấu phát triển lên nấc thang mới.

Một trong những chiến lược quan trọng của Bình Dương là đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng hiện đại, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm. Ưu tiên trong phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ cao cấp, chất lượng cao. Hình thành vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics dọc hành lang vành đai 3, vành đai 4 và các tuyến cao tốc của vùng đi qua địa bàn tỉnh. Từng bước tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa công nghiệp và dịch vụ. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2030 trên 10%; đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 15 ngàn USD, và tiếp tục duy trì trong nhóm các địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước.



*Ngày 30/12/2022, tỉnh Bình Dương tổ chức khởi công dự án mở rộng Đường ĐT.746, đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa kết nối huyện Bắc Tân Uyên - thị xã Tân Uyên, để kết nối với khu công nghiệp và đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án mở rộng đường lên 6 làn xe này là công trình trọng điểm với vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN phát*

Thời gian tới, tỉnh Bình Dương tập trung toàn lực cho đầu tư, phân đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện một số tuyến cao tốc trên địa bàn tỉnh và đến năm 2030 phát triển đồng bộ hệ thống giao thông nội tỉnh và kết nối vùng, với đa dạng các loại hình giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt. Trọng tâm là tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành, đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép và tuyến Metro từ Suối Tiên về Trung tâm thành phố mới Bình Dương.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng đô thị, bảo đảm hiện đại, thông minh, kết nối với các đô thị lớn trong vùng và khu vực. Chú trọng phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động... Phân đấu đến năm 2030, Bình Dương có đủ điều kiện trở thành một đô thị thông minh; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, đô thị thông minh. Đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, cạnh tranh vượt trội, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp

ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Quy hoạch và phát triển các trung tâm giáo dục đào tạo, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm thể dục, thể thao đạt chất lượng cao mang tầm khu vực và quốc tế; đồng thời tiếp tục tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội. Đây là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của Bình Dương trong giai đoạn mới.

Tựu chung lại, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Bình Dương trở thành một Trung tâm Công nghiệp công nghệ cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại và trở thành một đô thị thông minh, văn minh, nghĩa tình, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên tầm cao mới, có đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng và đất nước.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Bài và ảnh: Dương Chí Tường/TTXVN (thực hiện)